



ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครขอนแก่น

ตามประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๓ อัตรา และกำหนดให้มีการรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาล จะดำเนินการจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าเทศบาลนครขอนแก่นได้เปิดรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกสรร ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วก็ตาม เทศบาลนครขอนแก่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๔. เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว รายงานผลการดำเนินการให้นายกเทศมนตรีเพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลต่อไป ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบและทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมนตรี สิงห์ปุณฑมิตร)

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครขอนแก่น
แนบท้ายประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รหัสประจำตัว	ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑-๐๐๑	<u>ตำแหน่ง ภารโรง</u> นายสุรัตน์ ทารวิเชียร	ลำดับที่ ๑-๒ รายงานตัวเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ฝ่ายบุคลากรทางศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครขอนแก่น
๒	๐๑-๐๐๒	นางสาวปัทมาพร ยิ่งยืน	

